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รายงานการประชุม คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพังงา 
ครั้งท่ี 7/๒๕๖4 

ในวันท่ี 15 มีนาคม ๒๕๖4 เวลา 09.0๐-10.00 น. 
ณ หองประชุมภูผา (ช้ัน 2) ศาลากลางจังหวัดพังงา  

.......................................................... 
ผูมาประชุม 
1. นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา  ผูวาราชการจังหวัดพังงา    ประธาน  
2. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล   ปลัดจังหวัดพังงา  
3. นายชนาวุธ บุญเมธี  ประชาสัมพันธจังหวัดพังงา 
4. นายสงบ สะโตน   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา  
5. นายจารุวัฒน ตันสกุล  (แทน) นายกแทนมนตรีเมืองพังงา  
6. นางเรณา อภิชาติบุตร   (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา 
7. นายวิศรุต จิระสุทัศน   (แทน) ปศุสัตวจังหวัดพังงา 
8. นพ.พิสิฐ ยงยุทธ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะก่ัวทุง 
9. นพ.เล็ก พัฒนาการจิต  ตัวแทนผูดําเนินการสถานพยาบาล 
10. นายประกิจ สาระเทพ  (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพังงา เลขานุการ 
11. นายพรศักดิ์ มธุรส   (แทน) นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรม ผูชวยเลขานุการ 
12. นางสุดใจ จตุราบัณฑิต  (แทน) หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ    ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
1. ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 
2. ผูอํานวยการโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา 

ผูเขารวมประชุมผาน VDO conference ณ ท่ีวาการอําเภอ  
1. นายกองโท อดุลย ชูทอง   นายอําเภอเมืองพังงา  
2. นายวิจารณ จุนทวิจิตร   นายอําเภอคุระบุรี  
3. นายมนตวิทย โชติอัษฎายุธ   นายอําเภอทับปุด 
4. นายยงยุทธ จิตสํารวย  นายอําเภอทายเหมือง 
4. นายสุทธินันท บัวดวง   รักษาการแทนนายอําเภอตะก่ัวทุง  
5. วาท่ี ร.อ.พงศศักดิ์ เวทยาวงศ   นายอําเภอตะก่ัวปา 
6. นายบัญญัติ ปะนะรัตน  (แทน) นายอําเภอเกาะยาว  
7. นายมนทิพย นําพา   (แทน) นายอําเภอกะปง 
8. นายวิชัย ชูจิต   สาธารณสุขอําเภอเมือง 
9. นพ.สุรัตน ตันติทวีวรกุล   ผูอํานวยการโรงพยาบาลตะก่ัวปา 
10. นพ.วิเศษ กําลัง   ผูอํานวยการโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน 
11. นายวิทยา ไลสกุล   สาธารณสุขอําเภอคุระบุรี 
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ผูเขารวมประชุม  

1. นายบญุเติม เรณุมาศ   รองผูวาราชการจังหวัดพังงา 
2. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ  รองผูวาราชการจังหวัดพังงา 
3. น.อ.บรมรัตน ศุภนาม  รอง ผอ.ศรชล จังหวัดพังงา 
4. นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา 
5. นางรุงเพชร รอดแกว  ผูอํานวยการการทองเท่ียวจังหวัดพังงา 
6. นายศุภฤกษ ผลแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
7. นางธัญลักษณ ศรีมะคะ  ขนสงจังหวัดพังงา 
8. นางนงเยาว บุญโท    (แทน)พาณิชยจังหวัดพังงา 
9. ร.ต.อ.ณัฐวฒัน พรหมสมบูรณ  รอง สว.ตม.จว.พังงา 
10. นายดํารง ฉิมทับ   จาจังหวัดพังงา  
11. นางสาวประไพ พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา 
12. นายยุทธนา หวานสนิท  นักสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
13. นางภาวิตา สาระเทพ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. ผูวาราชการจังหวัดพังงา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
พังงา ครั้งท่ี 7/2564  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม            
รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพังงา ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมภูผา (ชั้น 2) ศาลากลาง
จังหวัดพังงา จํานวน 6 หนา 

ท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  
เลขานุการฯ ๓.๑ สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

- มีรายงานผูปวยยืนยันท่ัวโลก รวม 217 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสําราญ 
จํานวน 120,042,087 ราย เสียชีวิต 2,659,118 ราย (2.2%)  โดยมียอดผูปวยยืนยัน 
5 อันดับแรก คือประเทศสหรัฐอเมริกา 30,043,662 ราย บราซิล 11,439,250 ราย 
อินเดีย 11,358,644 รัสเซีย 4,380,525 ราย และ สหราชอาณาจักร 4,253,820  ราย  
- ประเทศในอาเซียนพบผูปวยอยางตอเนื่องไดแก อินเดีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ปากีสถาน 
บังคลาเทศ ญี่ปุน มาเลเซีย และเมียนมา  โดย อินโดนีเซียและมาเลเซีย พบผูปวยมี
แนวโนมลดลง สวนประเทศท่ีนาจับตามองคือประเทศฟลิปปนส มีผูปวยวันละ 5,000 คน
อยูท่ีอันดับ 30  
- ประเทศไทยมีผูปวยสะสม 26,927 ราย เสียชีวิต 86 ราย เปนผูปวยระลอกใหมสะสม 
22,690 ราย ผูปวยรายใหมวันนี้ 170 ราย มาจากตางประเทศและอยูในสถานท่ีกักกัน      
ท่ีราชการกําหนด 14 ราย และติดเชื้อในประเทศ 20 ราย และเปนการคนหาเชิงรุกใน
ชุมชน จํานวน 136 ราย  
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- พบผูติดเชื้อรวม 63 จังหวัด จังหวัดท่ีไมเคยมีผูติดเชื้อ 14 จังหวัด (รวมจังหวัดพังงา) 
จังหวัดท่ีมีจํานวนผูติดเชื้อสะสม 5 อันดับแรกไดแก จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี ชลบุรี และ ระยอง 
- ประเด็นขาวท่ีนาสนใจจากตางประเทศ WHO ยืนยันวาวัคซีนแอสตราเซนเนกาปลอดภัย 
และยังไมมีหลักฐานเชิงประจักษความเชื่อมโยงระหวางวัคซีนแอสตราเซนเนกากับภาวะลิ่ม
เลือด โดยเฉพาะประเทศเยอรมันและฝรั่งเศสยังคงฉีดวัคซีนอยางตอเนื่อง ในสวนของ
ประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาประกาศวาวัคซีนมีควาปลอดภัย 
- สถานการณการฉีดวัคซีนของท่ัวโลก โดยฉีดไปแลวท้ังหมด 319 ลานโดส ประเทศท่ีฉีด
วัคซีนโควิด-19 มากท่ีสุดคือประเทศ สหรัฐอเมริกา จีน และสหภาพยุโรป ตามลําดับ แต
ประเทศท่ีฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากท่ีสุด คือประเทศอิสราเอล รอยละ98.51
รองลงมาคือประเทศสหราชอาณาจักร รอยละ35.59  และประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 
28.22 ในสวนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีท้ังหมด 10 ประเทศ ฉีดไปแลว 8 ประเทศ 
ยกเวนประเทศลาวกับบรูไน ซ่ึงมีแผนท่ีจะฉีดวัคซีนภายในเดือนมีนาคมนี้ ประเทศท่ีฉีดมาก
ท่ีสุดจะเปนประเทศอินโดนีเซีย 4,534,798 โดส แตมีความคลอบคลุมประชากรรอยละ 
7.70 ประเทศท่ีมีความคลอบคลุมประชากรมากท่ีสุดคือประเทศสิงคโปร รอยละ 10.45 
สวนประเทศไทยฉีดไปท้ังหมด 33,624 โดส มีความคลอบคลุมประชากรรอยละ 0.05  
- จํานวนผูวัคซีนโควิท 19 ต้ังแตวันท่ี 28/02/2564 - 11/03/2564 กระจายฉีด
ท้ังหมด 13 จังหวัด จังหวัดท่ีฉีดครบตามจํานวนวัคซีนท่ีไดรับการจัดสรรแลว ไดแต จังหวัด
สมุทรสงคราม ราชบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎรธานี รอยละ 100 จังหวัดท่ียังต่ํา คือ 
กรุงเทพมหานคร รอยละ 12.8 โดยรูปแบบการกระจายในชวงแรกเปนไปตามนโยบาย 
เนนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข บุคลากรอ่ืนๆท่ีมีโอกาสสัมผัสผูปวย ผูท่ีมีโรค
ประจําตัว และในพ้ืนท่ีเสี่ยง การฉีดวัคซีนโดสแรกวันท่ี 28/02/2564 ตามนโยบาย
จะตองฉีดเข็มท่ี 2 ซ่ึงหางจากวันแรก 21 วัน ซ่ึงเปนแนวทางใหจังหวัดพังงาไดพิจารณา
เตรียมตัว 
- พฤติกรรมการปองกันตนเองของประชาชน สํารวจโดย อสม. การปฏิบัติตัวตามมาตรการ 
DMHTT ของระดับประเทศลดลงจากเดิมท่ีควรจะมากกวารอยละ 90 การใสหนากาก
อนามัยอยูท่ีรอยละ 83.4 และการดูแลตนเองตางๆก็ลดลงเชนกัน ถือเปนความเสี่ยง
ระดบัประเทศ  
- จังหวัดพังงายังไมพบผูติดเชื้อระลอกใหม และมีผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) 
จํานวน 2,890 ราย ผลตรวจไมพบเชื้อ  
- ผลการสํารวจมาตรการ DMHTT ในตลาด รวมกับผูบริหารระดับอําเภอ สํารวจตลาด
จํานวน 77 แหง พบวาจํานวนตลาดท่ีปฏิบัติครบทุกขอตามมาตรการ DMHTT จํานวน 
70 แหง รอยละ 91 โดยเฉพาะเรื่องของการใสหนากากทุกแหงสามารถทําไดรอยละ 100 
ซ่ึงถือวาเปนความปลอดภัยท่ีสวนทางกับการปฏิบัติตัวระดับประเทศ ในภาพรวมของ
จังหวัดพังงาทําไดดีมาก การสวมหนากาก (รอยละ 100)  การลางมือ (รอยละ 99) การ
รักษาระยะหาง (รอยละ 95) 
- ถอดบทเรียนจากตลาดพรพัฒน นํามาสํารวจตลาดในจังหวัดพังงา เรื่องของระบบ
ไหลเวียนอากาศ 2. ความหนาแนนของพ้ืนท่ีตลาด 3. ระบบสุขาภิบาลภายในตลาด        
4. การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 5. แรงงานตางดาว 6. การเคลื่อนยายของพอคา
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แมคาท่ีเดินทางไปหลายตลาด ในภาพรวมระดับจังหวัดมีการดําเนินงานตามมาตรการ 
DMHTT  อยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 91 ในสวนของความหนาแนนของพ้ืนท่ีตลาด 
ผูบริหารระดับพ้ืนท่ี ทําใหมีความหนาแนนของพ้ืนท่ีตลาดลดลง อําเภอเมืองในสวนของ
ความหนาแนนของพ้ืนท่ีตลาดทําได รอยละ 78  การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ลดลง 
รอยละ 67  อําเภอเกาะยาว การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT รอยละ 100 อําเภอตะก่ัว
ทุง การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT รอยละ 100 และความหนาแนนของพ้ืนท่ีตลาด 
รอยละ 85 อําเภอตะก่ัวปา การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT รอยละ 100 และความ
หนาแนนของพ้ืนท่ีตลาด รอยละ 100 อําเภอคุระบุรี การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
รอยละ 91 และความหนาแนนของพ้ืนท่ีตลาด รอยละ 100 อําเภอทับปุด การปฏิบัติตาม
มาตรการ DMHTT รอยละ 100 และความหนาแนนของพ้ืนท่ีตลาด รอยละ 100 อําเภอ
ทายเหมือง การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT รอยละ 100 และความหนาแนนของพ้ืนท่ี
ตลาด รอยละ 100  อําเภอกะปง การปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT รอยละ 100 และ
ความหนาแนนของพ้ืนท่ีตลาด รอยละ 100   
- ผลการดําเนินงาน การรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาจากตางประเทศเขาพัก โรงแรม    
อลีนตา รีสอรท นาใต ซ่ึงเปนสถานท่ีกักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine)
คนท่ีเขาพักใน ALQ ในจังหวัดพังงา ปจจุบันเปนชุด ท่ี 6 โดยชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 15 คนได
ออกไปแลว ชุดท่ี 3  ครบวันนี้ 3 คน ชุดท่ี 4 - 6 อยูระหวางกักตัว รวม 8 คน โดยชุดท่ี 4 
ครบ SWAB ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 มีนาคม 2564 ชุดท่ี 5 SWAB ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 มีนาคม 
2564  ชุดท่ี 6 เขามาวันท่ี 14 มีนาคม 2564 SWAB ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 มีนาคม 2564   

ประธาน  - ขอบคุณทีมอําเภอท่ีรายงานอยางตอเนื่องความพรอมของตลาดท่ีผูวาไดเนนย้ํามาตลอด
ตลาดเปนสถานท่ีเสี่ยงท่ีสุด ในขณะท่ีสถานการณตอนนี้เริ่มคลี่คลาย ทุกคนเริ่มหยอนยาน
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสถานการณตลาดบางแค คนติดเชื้อเปน 
100 คน พอคาแมคาท่ีไปติดตอกับสวนกลางแลวกลับมาท่ีจังหวัดพังงามีบางหรือไม สิ่งท่ีดี
ท่ีสุดคือการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT  

 - ฝากเนนย้ําเจาหนาท่ีตํารวจ ย้ําเตือนเรื่องการสวมหนากากเนื่องจากสวนใหญทุกคนสวม
หนากากแตหนากากอยูใตคาง   

 - ฝากนายอําเภอใหนํามาตรการ DMHTT ไปใชในพ้ืนท่ีของตนเองอยางเขมขน 
 - เนนการเฝาระวังหนาประตูบานโดย อสม.  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
เลขานุการฯ - จังหวัดนราธิวาส พบผูปวยเม่ือสัปดาหท่ีแลวเม่ือวันศุกร ไดรับรายงานวาเปนคนท่ีลักลอบ

เขามา จับไดแลวพาไปกักกันตัวท่ีสถานกักกันจังหวัดนราธิวาส ตอนชวงกักตัวตรวจไมเจอ
แตเคลื่อนยายมากักกันท่ีสถานกักกันสวนกลาง พบการติดเชื้อแลวตรวจเจอ จะเปนขอ
สันนิษฐานเรื่องของกระบวนการตรวจและเรื่องของมาตรฐานการกักตัว เปนสถานการณท่ี
ตองเฝาระวัง 

ประธาน - ฝากนายอําเภอ หากมีลูกบานท่ีเขามาอยูในหมูบานตองรายงานตัวกับผูใหญบานทุกกรณี 
 โดยเฉพาะคนท่ีมาจากทางมาเลเซีย หากไมปฏิบัติตามมีความผิดตามระเบียบกรรมการ
 โรคติดตอ  
 - สวนเรื่องผลขางเคียงของวัคซีน รอการยืนยันจากทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขวาผล
 กระทบวัคซีนจะเปนอยางไร    
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ปภ.จังหวัดฯ - ไมมีมีประเด็นเพ่ิมเติม ทุกอําเภอท่ีออกไปดําเนินการตามมาตรการท่ีท่ีประชุมใหอําเภอ
 ดําเนินการก็ไดมีการรายงานขอมูลในทุกอําเภอ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
เลขานุการฯ ๓.2 คําสั่งจังหวัดพังงาท่ี 686/2564 

เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการอํานวยการบริหารจัดการการใหวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และคณะทํางานบริหารจัดการการใหวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

- กรรมการชุดนี้จะอยูภายใตคณะกรรมการโรคติดตอท่ีจะไปดําเนินงานในดานท่ีเก่ียวของ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการอํานวยการบริหารฯ โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานรอง
ผูวาราชการจังหวัด เปนรองประธาน คณะอนุกรรมการประกอบดวย ปลัดจังหวัดพังงา 
ประชาสัมพันธจังหวัด สถิติจังหวัดพังงา ผูอํานวยการโรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาล
ตะก่ัวปา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพังงา เปนเลขานุการ และรองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดพังงา เปนผูชวยเลขานุการ 

 ซ่ึงประกอบดวยคณะทํางานยอย 5 คณะ คือ 1. คณะทํางานดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร
และสื่อสารประชาสัมพันธ 2. คณะทํางานดานการใหบริการวัคซีนฝกอบรมและกํากับ
ติดตามผล 3. คณะทํางานดานการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไมพึงประสงค
หลังไดรับวัคซีน 4. คณะทํางานดานขอมูลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 5. คณะทํางานวิชาการดานการบริหารจัดการ และศึกษาการใหวัคซีน    
ทานผูวาราชการจังหวัดไดลงนามแลว ในการดําเนินงานถัดไปจะขอเชิญประชุมคณะทํางาน
ของทางสาธารณสุขกอนเพ่ือใหเกิดแผนท่ีชัดเจนในตอนนี้ท่ีจะมีวัคซีนเขามาในจังหวัดพังงา 

ประธาน - ใหดําเนินการประชุมเพ่ือเตรียมพรอมรองรับกรณีไดรับการจัดสรรวัคซีนฯ กอนวัคซีนมา
ทุกสวนตองเดินหนาไปกอน โดยเฉพาะฐานขอมูลกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับวัคซีน ซ่ึงแตละ
อําเภอไดมีขอมูลท่ีชัดเจน แตละเฟสจะดําเนินการ เพราะอะไร หากไมพอจะบริหารจัดการ
และขอตัวชวยอยางไร มอบฝายเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการใหวัคซีนฯ 
ดําเนินการ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
เลขานุการฯ  ๔.1  แผนการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพังงา 
 -  เปาหมายการใหวัคซีนฯ ระดับประเทศ มี 3 ขอ คือ ขอ 1. เพ่ือลดอัตราการปวยและตาย 

สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได 2. เพ่ือปกปองระบบสุขภาพของประเทศ 3. เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

เลขานุการฯ - ณ ปจจุบัน วัคซีนท่ีนําเขามา มี 2 บริษัท คือ 1. Sinovac ท่ีมาจากประเทศจีน เขามา 2 
ลานโดส โดย 2 แสนโดสแรกเขามาแลวเม่ือเดือนกุมภาพันธ ตอไปคือเดือนมีนาคม 8 แสน
โดส โดยรอบเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 1 ลานโดส คาดประมาณวัน 24/03/64 
และ 2. AstraZeneca ท่ีนําเขาแลว 117,300 โดส ในรอบแรกและมีแผนนําเขา Lot ใหญ
ในเดือนมิถุนายน โดยวัคซีน AstraZeneca เขามาพรอมกับวัคซีน Sinovac เม่ือวันท่ี 
24/02/64 117,000 โดส เขาสูกระบวนการตรวจสอบตางๆ คาดวาจะฉีดเม่ือวันท่ี 
12/03/64 ท่ีผานมาแตก็ไดระงับไว วัคซีน AstraZeneca 117,000 โดส เตรียมกระจาย
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ใหสําหรับผูท่ีมีอายุมากกวา 60 ป เนื่องจากตัววัคซีน Sinovac มีขอจํากัดจากการศึกษา
แนะนําใหฉีดผูท่ีมีอายุ 18-59 ป วัคซีน AstraZeneca แนะนําใหฉีดผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 
ตอนแรกเริ่มจะฉีดวัคซีน Sinovac ใหกับผูสูงอายุดวย แตดูจากงานวิจัยแลวมีความเสี่ยงจึง
เอาตัวเลยท่ีเคยกระจายใหผูสูงอายุ เอาไปฉีดให กับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ จึงทําใหวัคซีน 
AstraZeneca เขามาในกลุมผูสูงอายุแทน  

 - วัคซีน  Sinovac มีแผนเขามา 3 เดือนและยังไมมีแผนเขามาเพ่ิม ใน 3 เดือนนี้มีแผน
กระจายชัดเจนใน 13 จังหวัดและจะบวกเพ่ิมอีก 4 จังหวัด ยังไมมีพังงา ทางจังหวัดพังงา
อยูในแผนของวัคซีน AstraZeneca เดือนมิถุนายน  

ประธาน - เบื้องตนไดมีการขอสนับสนุนวัคซีน  เปาหมายคือภาคทองเท่ียวโดยเนนฉีดบุคลากรใน
ภาคการทองเท่ียวกอน ซ่ึงจะทําใหแผนการทองเท่ียวดําเนินไปได มอบฝายเลขานุการ
ติดตามความคืบหนา  

เลขานุการฯ  - รับดําเนินการไปติดตามวัคซีนของจังหวัดพังงา 
 - ในระยะท่ี 1 ในสวนวัคซีน Sinovac มี 4 กลุม 2 กลุมใหญคือบุคลากรสาธารณสุขก็จะ

เปนท้ังของสาธารณสุขและภาคอ่ืนๆ กลุมท่ี 2 คือประชาชนท่ัวไป ก็จะแบงเปนคนท่ีมีโรค
ประจําตัวกับกลุมผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  

 - (ขอเสนอ) การกระจายวัคซีนฯ กรณีไดรับในระยะแรก (ท่ีมีปริมาณจํากัด) ควรจะฉีดใน
พ้ืนท่ีไหนบาง คือ พ้ืนท่ีท่ีเปนเปาหมายดานการทองเท่ียวของชาวตางชาติและพ้ืนท่ีท่ีอาจ
พบการเคลื่อนยายของประชากรตางดาว เอามาเทียบกันและโอกาสความรุนแรงของการ
เกิดจะพบวาพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงสุด คือ อําเภอเกาะยาว อําเภอตะก่ัวปา พ้ืนท่ีคึกคักและ
บางมวง อําเภอทายเหมืองท่ีตําบลลําแกน และตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง พ้ืนท่ีท่ีมี
ความเสี่ยงรองลงมาคือ อําเภอเมือง อําเภอตะก่ัวปาในตําบลท่ีเหลือและอําเภอตะก่ัวทุงใน
ตําบลท่ีเหลือ สวนอําเภอท่ีมีความเสี่ยงนอยลงมาคืออําเภอคุระบุรี อําเภอกะปง อําเภอทับ
ปุดและอําเภอทายเหมืองท่ีเหลือ จากสวนสองขอนี้จึงทํารางในการจัดสรรตามจํานวน
ปริมาณวัคซีน ยึดตามวัคซีนท่ีได โดนเสนอใหอําเภอเกาะยาว 40 % โดย 40 % นี้จะเนน
ในประชาชนเสี่ยง คือคนท่ีทํางานในโรงแรมหรืออยูในตลาด และประชาชนท่ีมีโรค
ประจําตัว 20% เจาหนาท่ีเสี่ยง 15% เจาหนาสาธารณสุขท่ีเสี่ยง 25% อําเภอตะก่ัวปา
จัดสรร 20% ของวัคซีนท่ีได อําเภอทายเหมืองท่ีตําบลลําแกนจัดสรร 10% อําเภอ      
โคกกลอย 7% พบพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงรองลงมาอําเภอตะก่ัวปาและตะก่ัวทุงจะเปน
เปอรเซ็นท่ีลดลงมาโดยอําเภอเมืองท้ังอําเภอ 5% และกลุมจะเปลี่ยนไปจะเนนท่ีกลุม
เจาหนาท่ีสาธารณสุขกอนและกลุมเจาหนาท่ีท่ีมีความเสี่ยง ซ่ึงไดสอดคลองกับนโยบาย
ประเทศ อําเภอตะก่ัวปาและตะก่ัวทุงอยูท่ี 3% ในภาพรวม สวนสัดสวนแตละกลุมเทากัน 

 - โดยสรุปถาไดวัคซีนจํากัดในระยะแรกทําตามท่ีวางแผนไว อําเภอเกาะยาวก็จะไดวัคซีน 
40% ของปริมาณวัคซีน อําเภอตะก่ัวปา 23% แบงเปนพ้ืนท่ีคึกคักและบางมวงและตําบล
อ่ืน 3%  อําเภอทายเหมือง 13% อําเภอตะก่ัวทุง 10% อําเภอเมือง 5% อําเภอคุระบุรี 
ทับปุด กะปง รวม 3 % ซ่ึงยึดตามปริมาณวัคซีนท่ีไดในระยะจํากัด 

 -หากไดวัคซีนในระยะท่ี 2 คือ เดือนมิถุนายนเปนตนไป ได AstraZeneca รวมแลว        
61 ลานโดส จนถึงเดือนธันวาคม ซ่ึงเปาหมายของระยะท่ี 3 เนนในการใหกลุมท่ี 1 ให
ครบ 2.บุคลากรอ่ืนๆ และ 3. เรื่องของการสนับสนุนในดานเศรษฐกิจ ผูประกอบอาชีพดาน
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การทองเท่ียว ในดานการใหวัคซีน เพ่ือสรางใหเกิดภูมิคุนกันหมู ท่ีเรียกกันวา Herd 
immunity หมายถึงมีคนเปนแลว มีคนเปนมากกวาเทาไหร  

 - ในสวนของจังหวัดพังงาเราไมพบผูปวยติดเชื้อในการระบาดระลอกใหมและการระบาด
ระลอกท่ีผานมามีผูติดเชื้อ 2 ราย ในแงของมาตรการปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTT ทํา
ไดดีและสูงกวาคาเฉลี่ยนของระดับประเทศ คา REPRODUCTIVE NUMBER ของจังหวัด
พังงาอนุมานวาอยูท่ีตัวเลข 2 คือการท่ีจะทําใหเกิดภูมิคุมกันหมูอยูท่ีประมาณ 50% ของ
ประชากร  

 - กลุมเปาหมายดานการทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไป จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนจะมี 
243,393 คน เปอรเซ็นท่ีทําใหเกิดภูมิคุนกันหมูอยูท่ี 2 กลุมหลักๆ กลุมแรกคือประชาชน
มากกวา 60 ปข้ึนไปใชตัวเลข 50% และกลุมประชากรท่ัวไป มากกวา 68 ปข้ึนไปใช
ตัวเลข 50% เชนกัน กลุมเสี่ยงสูงตอง 100% ไดแก บุคลากรทางการแพทย บุคลากรดาน
หนาอ่ืนๆ ประชาชนท่ีมีโรคประจําตัว ผูประกอบอาชีพดานการทองเท่ียวและสปา  

 - ขอเสนอวาจังหวัดพังงาควรไดรับการฉีดวัคซีน 143,464 คน โดยจํานวนท่ีขอสนับสนุน
อยูท่ี 286,928 โดส จะเทียบเทากับ 0.04% ของปริมาณวัคซีนภาพรวมในระดับประเทศ  
61 ลานโดส AstraZeneca    

 - วัคซีน 286,928 โดส หากจะขอเปนรายเดือนเพ่ือท่ีจะกระตุนเศรษฐกิจ ขอจํากัดของ
วัคซีน AstraZeneca ท่ีแตกตางจากวัคซีน Sinovac คือ วัคซีน Sinovac ฉีดแลววัคซีนโดส
ท่ี 2 จะหางจากโดสท่ี 1 เปนเวลา 21 วัน แตวัคซีน AstraZeneca จะตองหางจากโดสท่ี 
1 เปนเวลา 42 วัน หากตั้งเปาจะเปดประเทศในเดือนตุลาคม จะตองฉีดวัคซนใหกับผู
ประกอบอาชีพดานการทองเท่ียวใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม เพ่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 จะตองพรอมในการเปดประเทศ หากมีผูประกอบอาชีพการดานทองเท่ียว 
36,698 คน แผนการกลุมนี้ ฉีดเดือนมิถุนายน 13% เดือนกรกฎาคม 50% เดือน
สิงหาคม 37% ก็จะครบ 100% ในเดือนสิงหาคม สวนบุคลากรอ่ืนๆจะแลวเสร็จในเดือน
กันยายน สวนประชาชนท่ีมีโรคประจําตัวและประชาชนท่ีมีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไปจะ
แลวเสร็จเดือนธันวาคม สวนประชาชนท่ีมีอายุมากวา 18 ปข้ึนไปก็จะแลวเสร็จเดือน
ธันวาคมเชนกัน  

 - ในดานของความพรอม ตั้งเปาฉีดท่ีโรงพยาบาลทุกแหง 9 โรงพยาบาล โรงพยาบาลท้ัง    
9 แหง จะมีตูเย็นสําหรับเก็บวัคซีน 449,000 โดส ตามจํานวนประชากรท่ีตั้งเปาไว ในแง
ของการใหบริการในโรงพยาบาลพังงาและโรงพยาบาลตะก่ัวปา ใหบริการ 300 รายตอวัน 
และโรงพยาบาลชุมชน 7 แหง ใหบริการ 150 รายตอวัน 5 วันทําการ ซ่ึงจังหวัดพังงา
สามารถใหบริหาร 1,650 รายตอวัน 8,250 รายตอสัปดาห 30,000 รายตอเดือน  

 ในระยะท่ี 1 ในสวนวัคซีน Sinovac มี 4 กลุม 2 กลุมใหญคือบุคลากรสาธารณสุขก็จะเปน
ท้ังของสาธารณสุขและภาคอ่ืนๆ กลุมท่ี 2 คือประชาชนท่ัวไป ก็จะแบงเปนคนท่ีมีโรค
ประจําตัวกับกลุมผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป  

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา  
เลขานุการฯ  ๔.1  พิจารณา แนวทางการกระจายวัคซีนฯ ในแตละกลุมเปาหมาย กรณีไดรับวัคซีนระยะ   

ท่ี 1 ท่ีมีปริมาณจํากัด  
 ๔.2  พิจารณา การขอรับการสนับสนุนวัคซีนฯ ในระยะท่ี 2 เพ่ือรักษาเศรษฐกิจ สังคมและ

สรางภูมิคุนกันในระดับประชาชน 
ประธาน - เห็นชอบในหลักการ หากวัคซีนชุดแรกท่ีเราจะไดมาเพ่ือธุรกรรมดานการทองเท่ียว จะมี

การจัดการอยางไร 
 - มอบทานรองธรรมนูญลงจัดการขอมูลเรื่องวัคซีน เพ่ือสนับสนุนแผนการกระตุนเศรษฐกิจ

ของจังหวัด โดยพิจารณาบุคลากรและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจทองเท่ียว 
 - แผนวัคซีนจะเปนหัวใจสําคัญในการท่ีจะดึงนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเขามา หวังวาเรา

ทําแผนชัดเจน หากเราไดวัคซีนตามแผนจะทําใหวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เราสามารถเปด
จังหวัดพังงาได 

 - มอบฝายเลขานุการ ทําแผนการเก็บรักษาวัคซีน และการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดระบบ
ใหบริการวัคซีน   

ท่ีประชุม รับทราบ 
เลขานุการฯ  ๔. 2 แนวทางการจัดกิจกรรมดานกีฬาเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      

โคโรนา 2019 
ผอ.การกีฬาฯ - ตามท่ีประกาศของกระทรวงทองเท่ียวและกีฬาไดมีแนวทางการจัดแขงขันกีฬาตามแนว

ทางการปฏิบัติตามมาตรการการผอนปรนกิจการและกิจกรรมดานการกีฬาเพ่ือปองกันแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซ่ึงทางกระทรวงไดจัดทําแนวทางสําหรับ
ผูจัดการแขงขันโดยผูจัดการแขงขันจะตองลงทะเบียน ไทยชนะ หรือ สปริต เตรียมสถานท่ี
และอุปกรณปองกันโรคตามมาตรการ DMHTT สวนแนวทางของผูรวมการแขงขัน ถาเปน
กีฬาระดับอาชีพตองผานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

 - ในชวงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะมีกิจกรรมการแขงขันของสมาคมกีฬาแหงจังหวัด
พังงา จะดําเนินการจัดการแขงขันอยูหลายประเภทกีฬา ในระดับจังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีสีขาว 
จะมีจํานวนผูชมในสนามตอความจุของสนามและแบงประเภทสนามกีฬาเปนสนามกีฬา
กลางแจงและกีฬาในรม ในการจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัดตองไดรับความเห็นชอบและ
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพังงา ในเดือนเมษายนจะมีการแขนขัน
กีฬา 4 ชนิดกีฬา กีฬาสนุกเกอร กีฬามวย กีฬาข่ีมาและกีฬาแขงจักรยาน ทางการกีฬา
ขอใหทางท่ีประชุมพิจารณาอนุญาตใหสมาคมกีฬาแหงจังหวัดสามารถจัดการแขงขันได
หรือไม 

ประธาน - เปนไปตามมาตรฐานสากลหรือไม และมีประเด็นความเสี่ยงอะไรบาง 
ผอ.การกีฬาฯ - ทางกระทรวงไดจัดทําคูมือกีฬาแตละชนิดและจํานวนผูเขาชมแตละกีฬาเปนมาตรฐานกลาง 
ประธาน - เห็นชอบ กําชับไปยังนายอําเภอทุกอําเภอ ตองรับรูรับทราบวามีการจัดกิจกรรมในเชิง

กีฬาทุกประเภทท่ีมีในพ้ืนท่ีของทาน เม่ือไหร อยางไหร และทานนายอําเภอจะตองรายงาน
จากพ้ืนท่ีข้ึนมา การแขงขันกีฬาทุกประเภทตองอยูภายใตการกํากับของการกีฬาจังหวัด
พังงารวมกับสาธารณสุขและพ้ืนท่ี ทุกหนวยตองทํางานรวมกันและนํามาตรฐานกลางไปสู
การปฏิบัติ 
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  -อะไรท่ีสามารถทําไดในเชิงนโยบาย จะใหทํา หลักการทํางานของผูวาราชการจังหวัด    
“เราตองไมเปนอุปสรรค แตไปสนับสนุนใหคําแนะนําท่ีดี ใชหลักเมตตาจิต” 

 - ไดรับรายงานจากทีมถายทําภาพยนตรถึงการแสดงออกอยางไมเปนมิตรของเจาหนาท่ีใน
การสื่อสารมาตรการการปองกันควบคุมโรคและการควบคุมกํากับ ขอใหเจาหนาท่ีภาครัฐ
ปฏิบัติตามมาตรการบนแนวคิดความเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกันปฏิบัติตอกันดวยความเปนมิตร 

รองผูวาฯ - ขอเสริมเรื่องการจัดกีฬาในสนาม คําสั่ง ศบค.ท่ีทานผูวาราชการจังหวัดมอบสํานักงาน
สาธารณสุข ผอ.การกีฬาและพ้ืนท่ี กรณีสนามกีฬากลางแจง หากมีการตะโกนเชียร จังหวัด
พังงาเปนพ้ืนท่ีสีขาว มีผูเขาชมไดไมเกิน 50 เปอรเซ็น หากมีการแขงขันก็จะมีการนัดกอง
เชียร ตองมีระบบการบริหารจัดการแตละประเภทกีฬาใหโควตากองเชียรเทาไหร ถาปลอย
แบบธรรมชาติจะมีปญหาหนาประตู เนื่องจากกองเชียรจะกรูเขามาหนาประตู ท้ังกีฬา
เทนนิส และมวย โดยเฉพาะมวย ผูจัดตองประสานกับพ้ืนท่ีแจงใหทราบวาใหโควตากอง
เชียรไมเกิน 25  เปอรเซ็นตอความจุสนาม ตองแจงชาวบานและกองเชียรรับรูรับทราบ 

ประธาน - ควรเพ่ิมชองทางการรับชมกีฬาผานทางระบบมือถืออยูท่ีบาน 
ผอ.การกีฬาฯ - ทางการกีฬาจะกําชับฝายผูจัดใหชี้แจงผูเขาชม ทางสมาคมไดทําแผนมาท้ังป ทางการกีฬา

ตองนําเสนอเปนรายเดือนหรือไม 
ประธาน - เห็นชอบในหลักการ  หลายกิจกรรมให มีกรรมการดูแล มอบผอ.การกีฬาฯตั้ ง

คณะกรรมการข้ึนมาเพ่ีอดูเรื่องการจัดการแขงขันกีฬาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
ประธาน เห็นชอบ 
ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
เลขานุการฯ  5. 1 ขอปรับประกาศจังหวัดพังงาฉบับท่ี 19 ขอท่ี 1 จังหวัดท่ีพบผูติดเชื้ออยางตอเนื่อง 

ซ่ึงไดประกาศเปนจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 6 เขต จังหวัดปทุมธานี จะขอปรับ
ลดเปนจังหวัดปทุมธานี เนนเฉพาะอําเภอธัญบุรี ซ่ึงเปนท่ีตั้งของตลาด ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี 
31 มีนาคม 2564 

ประธาน เห็นชอบ   
ประธาน นายอําเภอมีประเด็นขอเสนอแนะหรือไม 
สถิติจังหวัดฯ ทางสถิติจังหวัดไดทําแบบประเมิน ผานทาง Google Forms และไดสงแบบประเมินไปเขา

ระบบสารบรรณเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ตอนนี้มีผูตอบเขามา 50 รายซ่ึงตองการไม
นอยกวา 400 ราย จึงขอชวยทางทานนายอําเภอชวยกระจายแบบสอบถาม 

ประธาน - ใหทางสถิติกระจายทุกพ้ืนท่ีท้ังเครือขาย อาสาสมัคร อสม. กระจายทุกอําเภอทุกตําบล 
หรือใหทางทองเท่ียว พัฒนาอาชีพ กํานัน ผูใหญบาน ปภ. ปลัดจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 
ใหชวยกันตอบแบบสอบถาม 

ประธาน - ผูวายังหวงใยและใหความสําคัญในเรื่องของตลาดและการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 
ท่ีทําดีมาตลอด และฝากเรื่องของการดูแลแรงงานตางดาวท่ีรอกระบวนการจัดหานายจาง 

 - ในระหวางนี้แรงงานตางดาวสามารถเปลี่ยนนายจางไดหรือไม 
แรงงานจังหวัดฯ - ตอนนี้ยังเปลี่ยนไมได ยังไมไดรับใบอนุญาต ยังอยูในข้ึนตอนการยื่นเอกสาร ตองได

ใบอนุญาตทํางานและบัตรสีชมพูกอน 
ประธาน -หากแรงงานตางดาวแจงลงทะเบียนอยูในอําเภอ ก สามารถยายมาอยูอําเภอ ข ไดหรือไม 
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แรงงานจังหวัดฯ - ตอนนี้ยังเปลี่ยนไมได ในกรณีนี้ ในเอกสารหากนายจางประสงคอยากจะจางอยูท่ีอําเภอ   
ทับปุดแตนายจางมีสวนอยูท่ีอําเภอคุระบุรี ก็สามารถเดินทางไปได แตตองเปนนายจางคนเดิม  

รองผูวาฯ - มีอยู 3 กรณี 1. นายจางเดิม 2. ไมมีนายจาง 3. เขาไมถูกกฎหมายกําลังหานายจาง 
แรงงานจังหวัดฯ - กรณีท่ีมีนายจางตอนนี้ยังไมสามารถเปลี่ยนนายจางได สวนกรณีท่ีอยูในระหวางการหา

นายจาง ยังมีระยะเวลาท่ีจะไปหานายจางรายใหมได  
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน - ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา นํารายงาน DNA พังงา เปนรูปแบบของการพัฒนา

จังหวัดพังงา โดยนําศิลปะท่ีสะทอนเอกลักษณ อัตลักษณของแตละอําเภอ เพ่ือมาเปน
แนวคิดในการจัดทําโครงการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดพังงา 

 - เนนย้ําเรื่องตลาดบางแค โดยใหทานนายอําเภอทุกอําเภอชวยเนนย้ําพอคาแมคาท่ีไปรับ
สินคาจากกรุงเทพมหานคร  ใหดูแลตัวเองเพ่ือไมใหรับเชื้อเขามาในจังหวัดพังงา และระบบ
ตลาดยังคงตรึงมาตรการและเขมขนตอไปโดยเนนย้ําการสวมหนากากอนามัย 

 - มอบสาธารณสุขจังหวัด จัดประชุมเรื่องคณะกรรมการกัญชา เพ่ือใหชาวบานไดประโยชน
จากกฎหมายใหม และสรางเศรษฐกิจได การนํากัญชามาใชเพ่ือสรางเศรษฐกิจแบบไหน 
MODEL เปนอยางไร บทบาทเจาหนาท่ีของรัฐทําอะไร อะไรควบคุม อะไรสงเสริมหรือ
สนับสนุน หากชาวบานปลูกแลวเปนการสรางเศรษฐกิจก็ควรท่ีจะขับเคลื่อน อยากสราง
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความถูกตอง เพ่ือสรางความเขาใจตรงกัน  

ผูชวยเลขาฯ - ผูท่ีมีความประสงคจะปลูกกัญชาจะตองรวมกันเปนวิสาหกิจชุม ปลูกไดไมเกินบานละ 6 ตน 
ในสวนของชอดอกก็จะสงใหกับทาง รพสต.พ้ืนท่ี ซ่ึงตอนนี้มีทางอําเภอตะก่ัวทุงกําลังเริ่ม
ดําเนินการแลว 

 - รับทราบ/ดําเนินการจัดประชุมตอไป 
 
ปดประชุม เวลา  11.00 น 
 
 

ผูจดรายงานการประชุม 
(นางสุดใจ จตุราบัณฑิต) 
 

  ผูตรวจรายงานการประชมุ 
(นายประกิจ สาระเทพ) 

เลขานุการ 


